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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 12/2566-4 

วันอังคารท่ี 25 เมษายน 2566  เวลา 10.00-12.00 น.  

ณ ห้อง Duangkamol ช้ัน 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม  

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์  

3. คุณภูวดล อ้างสันติกุล 

4. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

5. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 

6. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 

7. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล 

8. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน 

9. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์  

10. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

11. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล 

12. คุณมุกดา โจวตระกูล 

13. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล  

14. คุณชนิดา อยู่เชื้อ  

15. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

16. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร 

17. ดร.นีรนารถ จิณะไชย 

18. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

19. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

20. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 

21. คุณบุญล้อม สิบหม่ืนเป��ยม 

22. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ  

23. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม 

1. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

2. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ 

3. คุณวิมลศิริ ป�ญจธนศักดิ์ 

4. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 
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5. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต  

6. คุณยลธิดา พานิชปรีชา 

7. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์ 

 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. คุณรสสุคนธ์ แซ่เหล้า บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

3. คุณเทพนิมิตร ทองจันทร์ บริษัทศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด 

4. คุณณิญาภรณ์ อรุณรัตน์ บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด 

 

เป�ดประชุมเวลา 10:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ไม่มี 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ 11/2566-3 วันอังคารท่ี 14 มีนาคม 2566  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 แผนการดำเนนิงานการเก็บค่าบำรุงสมาชิกในป� 2566 (โดยฝ่ายเลขา)   

 คุณศิวาพรได้รายงานความคืบหน้าของการเก็บค่าบำรุงสมาชิกในป� 2566 ว่านับจนถึงวันท่ี 17 เมษายน 

2566 มีสมาชิกชำระเงินแล้วท้ังสิ้น 138 บริษัท จากสมาชิกท้ังหมด 196 บริษัท แบ่งเป�นกลุ่มสมาชิกตลอดชีพ (P) 

จำนวน 60 บริษัท ยอดเงินรวม 87,500 บาท กลุ่มสมาชิกรายป� (Y) จำนวน 116 บริษัท ยอดเงินรวม 327,500 บาท 

และกลุ่มสมาชิกตั้งแต่ป� 64 เป�นต้นมา จำนวน 12 บริษัท ยอดเงินรวม 56,900 บาท รวมเงินค่าสมาชิกท่ีเก็บได้แล้ว

เป�นจำนวนท้ังสิ้น 471,900 บาท ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามอีก 58 บริษัท ซ่ึงได้มีการติดตามมาแล้วเป�น

ระยะเวลากว่า 4 เดือนจึงขอให้กรรมการพิจารณาว่าควรดูแลสมาชิกกลุ่มนี้อย่างไร 

 มติท่ีประชุม มีมติให้แจ้งสมาชิกท่ียังไม่ชำระค่าบำรุงท้ัง 58 บริษัทว่าจะของดการส่งอีเมลประชาสัมพันธ์

ต่างๆ นับตั้งแต่ 1 มิถุนายนเป�นต้นไป หากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกภายในเดือนเมษายน ท้ังนี้ท่านประธานยัง

ขอให้ฝ่ายปฎิคมช่วยสำรวจกรณีสร้างรหัสผ่านเพ่ือเข้าถึงข้อมูลของสมาคมในกรณีเป�นสมาชิกและไม่เป�นสมาชิกด้วย 
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3.2 การเตรียมงานประชุมสามัญสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย (โดยฝ่ายเลขา) 

คุณศิวาพรได้กล่าวรายงานให้ท่ีประชุมใหท้ราบว่าการประชุมสามัญสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย จะเริ่มข้ึน

ในช่วงบ่ายวันนี้ โดยกำหนดการจะเริ่มจากการสรุปงานของดำเนินงานของสมาคมฯ ในป� พ.ศ. 2565 ท่ีผ่านมา มีการ

รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำป� ดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระใหม่ และดำเนินการสัมมนาวิชาการโดย

กรรมการฝ่ายวิชาการ ท้ังนี้ได้มีผู้ประกอบการสนใจมาจัดบูทท้ังหมด 4 บูทอันได้แก่ บริษัท Intertek บริษัทหน่ำเซียน 

Cosmoprof และบริษัทกรุงเทพประกันภัย ท้ังนี้ภาพสรุปของงานในวันนี้จะขอรายงานในการประชุมครั้งถัดไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

3.3   หนังสือจากทางกองควบคุมเครื่องสำอาง เรื่อง ขอสนับสนุนเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปรับปรุง

สรรพคุณของเครื่องสำอาง (โดยฝ่ายวิชาการ) 

ฝ่ายวิชาการกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมสนับสนุนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตามท่ีทางเจ้าหน้าท่ีกอง

เครื่องสำอางขอมา ท้ังนี้เนื่องจากเอกสารเพ่ิมเติมท่ีต้องการมีปริมาณค่อนข้างมากจึงคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ

กลางเดือนพฤษภาคม 2566 ท่านประธานแจ้งว่าควรลองติดต่อเข้าพบท่านเลขาฯ อย. ก่อนเพ่ือพูดคุยแม้ว่าทาง

ทีมงานจะแจ้งให้ทราบว่าต้องการเอกสารก่อนท่ีจะเริ่มการพูดคุย ท้ังนี้ดร.ปรีชากรได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าใน

เอกสารท่ีจะนำส่งควรแยกให้เจ้าหน้าท่ีเห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนเป�น primary claim และ เคลมประเภทไหนท่ีถือ

เป�น secondary claim เพ่ือกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการถัดไป 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (โดย คุณพรรษชล) 

 คุณพรรษชลรายงานงบรายบรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้  



            สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

4 
 

 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

  

 4.2 รับรองสมาชิกใหม่ (โดยฝ่ายเลขา) 

 ฝา่ยเลขาได้แจ้งแก่กรรมการสมาคมฯว่า บริษัทฟอร์คัส จำกัด (ผู้ขายและผู้จัดส่งวัตถุดิบ) ได้ขอสมัครเข้ามา

เป�นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และได้แนบเอกสารสมัครสมาชิกเข้ามาอย่างครบถ้วย ดังเอกสารแนบ 

2 จึงขอเรียนให้กรรมการพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  รับรองการเป�นสมาชิกของบริษัทฟอร์คัส จำกัด และให้ฝ่ายเลขาส่งใบแจ้งหนี้เก็บค่า

สมาชิกต่อไป 

 

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

Feb-66 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2566

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 94,500.00 436,074.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 7,000.00 26,000.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 0.00

รวมรายรับ 101,500.00            462,074.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 3,055.90                4,399.83                                         

ค่าไฟฟ้า 199.89                    240.65                                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2565 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 49,335.40              100,444.22                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 52,591.19 105,084.70 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 48,908.81 356,989.30 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 มีนาคม 2566 356,989.30 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน กุมภาพนัธ์ 2566
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 5.1 สรุปการประชุมหารือแนวทางเบ้ืองต้นในการพัฒนาระบบ/กระบวนการในการจัดการประเด็นท้า

ทายของ E-commerce กับความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2566 (โดย

คุณชนิดา) 

 คุณชนิดา ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในการประชุมเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2566 ท่ีผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์ได้

เป�ดประชุมว่าประเทศกำลังมุ่งเน้นการสนับสนุนการค้าขายในช่องทาง e-commerce โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้ทางกอง

แผนงานของอย. ก็ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อช่วยสร้างกรอบการควบคุม รวมทั้งภาคเอกชนก็ได้เข้ามาอภิปรายถึง

ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบัน ดังรายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 โดยการประชุมดังกล่าวจะยังมีอีกสี่ครั้ง และประชุมครั้ง

ถัดไปจะเกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคม  

 มติท่ีประชุม รับทราบและให้ฝ่ายวิชาการติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 

 5.2 การเตรียมงานประชุม ACSB ครั้งท่ี 37 (โดยดร.ธนกร) 

 ดร.ธนกรได้แจ้งกับท่ีประชุมว่าจะมีการประชุม ACSB ครั้งท่ี 37 ในวันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2566 ซ่ึงในครั้งนี้

จะมีตัวแทนจาก ACA SAT จำนวน 4 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยในประเทศไทย ทางฝ่ายวิชาการจึงจะจัดประชุม

ร่วมกันท่ีสภาอุตสาหกรรม และขออนุญาตจากท่ีประชุมสมาคมฯ ในการอนุเคราะห์ค่าอาหาร ค่าเบรค รวมถึง

ค่าอาหารเย็น 1 ม้ือ แก่ทีมงาน ACA ท่ีเดินทางมาประชุมด้วย ส่วนเนื้อหาของการประชุมนั้นทางทีมวิชาการจะมา

อัพเดทในการประชุมครั้งหน้า 

 มติท่ีประชุม รับทราบและมีมติอนุมัติในการใช้งบของสมาคมฯ ในเรื่องท่ีทางทีมวิชาการขอมา 

  

 5.3 ACA BOT Meeting on 24 mar 23 (โดยดร.ปรีชากร) 

 ดร.ปรีชากร สรุปการประชุมคณะกรรมการ ACA ท่ีประชุมในวันท่ี 24 มีนาคม 2566 ท่ีผ่านมาดังต่อไปนี้ 

1) เรื่องบัญชีของ ACA ซ่ึงเป�นป�ญหามาโดยตลอดเนื่องจาก ACA มีสมาชิกอยู่หลายประเทศ แต่การโอนเงินเพ่ือ

กระทำภารกิจสมาคมฯ เป�นไปอย่างยากลำบาก ทางคณะกรรมการได้มีข้อสรุปว่าจะเปลี่ยนบัญชีเป�นแบบ internet 

banking โดยใหมี้ชื่อกรรมการจากอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟ�ลิปป�นส์เป�นผู้ลงนามสั่งจ่าย พร้อมกับจะให้ตำแหน่ง

ถาวรของเหรัญญิกแก่ฟ�ลิปป�นส์  

2) ขณะนี้ประธาน ACA คือ Lee Pang ซ่ึงจะหมดวาระในเดือนมิถุนายน โดยประเทศถัดไปท่ีจะเป�นประธานคือ

อินโดนีเซีย และจะมีการเลือกบอร์ดบริหารใหม่ในแต่ละสายของ ACA ทางสมาคมฯ ก็จะนำเสนอชื่อกรรมการในการ

เลือกกรรมการใหม่ต่อไปเช่นกัน 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 5.4 ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ีกับอย.ร่วมกับภาคประชาชน (โดย

คุณมุกดา)  

 คุณมุกดา ได้รายงานต่อกรรมการว่าได้เป�นตัวแทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยไปเข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง 

อย.ร่วมกับภาคประชาชนสื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรม 3 ใน 4 ครั้งดังต่อไปนี้ 



            สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 
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ครั้งท่ี 1 วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 ณ สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน์ เป�นการเผยแพร่ความรู้ระดับเยาวชน ซ่ึงจะ

พบว่าม่ีอาชีพกับการเรียนคือ การเป�น Youtuber ไปด้วย 

ครั้งท่ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2566 ณ คริสตจักรนาซารีน มีนบุรี เป�นการเผยแพร่ความรู้ระดับผู้สูงวัยกลุ่ม

อาสาสมัคร (อสม.) 

ครั้งท่ี 3 วันพุธท่ี 29 มีนาคม 2566 ณ แมคโคร แจ้งวัฒนะ เป�นการเผยแพร่ความรู้ทุกระดับท่ีเข้าแมคโครในวันนั้น  

4ครั้งท่ี 4 วันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2566 ณ ตลาดสี่มุมเมือง ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1  ปรับแก้ร่าง พรบ. ศุลกากร (โดยฝ่ายเลขา) 

 ทางฝ่ายเลขาได้รับการติดต่อจากตัวแทนกลุ่มสมาคมผู้นำเข้าและส่งออก (AEO) ท่ีกำลังรวบรวมความ

ร่วมมือของสมาคมต่างๆ เก่ียวกับข้อเสนอในการปรับแก้ร่างพรบ.ศุลกากร จึงขอให้กรรมการพิจารณา 

 มติท่ีประชุม นายกสมาคมฯ มอบหมายให้คุณสุพจน์ และคุณบุญล้อมเป�นตัวแทนสมาคมฯ ในการ

ประสานงานกับตัวแทนกลุ่มสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกต่อไป 

 

6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 1/2566  ในวันอังคารท่ี 

13 มิถุนายน 2566 


